

บันทึกท้ายพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อประธานสภาิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีหลักการ “ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจำนวนไม่เกิน ๒,๗๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท” เพื่อให้สภาิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาิติบัญญัติแห่งชาติวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

สภาิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระที่หนึ่งในคราวประชุมครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งจำนวน ๕๐ คนเพื่อพิจารณารายละเอียด โดยกำหนดแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และกำหนดเวลาพิจารณา ๙๐ วัน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วได้เสนอรายงานต่อประธานสภาิติบัญญัติแห่งชาติวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และประธานสภาิติบัญญัติแห่งชาติได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ จากนั้นในคราวประชุมสภาิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดในวาระที่สองเรียงตามลำดับมาตรา และในวาระที่สามมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวันเดียวกัน โดยเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ และส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี้

๑. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๑ การปฏิรูประบบจัดทำงานงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานส่วนใหญ่มีแนวโน้มมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น แต่มีบางหน่วยงานที่ยังคงใช้การจัดทำงานงบประมาณแบบเดิมไม่มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ทั้งนี้ กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีการพิจารณาทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดของกระทรวงและหน่วยงานให้สะท้อนถึงความสำเร็จของงานและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง สามารถเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ ๔.๐ โดยให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย สะท้อนถึงเป้าหมายการดำเนินงานที่มีความชัดเจนครบถ้วน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม คำนึงถึงศักยภาพของหน่วยงาน และมีคุณค่าในการใช้งบประมาณสำหรับภารกิจที่มีหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการควรกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างกระทรวงและหน่วยงาน (Joint KPI) ที่มีความชัดเจน

๑.๒ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกระทรวงและหน่วยงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้แทนคณะกรรมการฯ ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อนำผลการทบทวนไปใช้ในการบริหารงบประมาณ

และสามารถติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องนำแนวทางการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัดดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีต่อ ๆ ไปให้ บังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ควรนำตัวชี้วัดที่ได้ทบทวนแล้วไปใช้ในการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานให้เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป

๑.๓ หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ จะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนโดยเร็ว ทั้งโครงการที่รัฐวิสาหกิจดำเนินการเองหรือภาคเอกชนร่วมลงทุน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการกักเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน กรมบัญชีกลางควรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการให้มีการกักเงินเหลือมปีได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และหากยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้ยกเลิกโครงการและนำเงินส่งคืนคลัง

๑.๔ การจัดเก็บรายได้ของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีควรรักษาโครงสร้างภาษีของประเทศต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีของประเทศไทยให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศและสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้น เช่น การปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งกฎหมายกำหนดให้จัดเก็บได้ถึงร้อยละ ๑๐ เพื่อให้สามารถ นำรายได้ดังกล่าวมาใช้ในการกิจการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งยังได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ

๑.๕ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศของทุกหน่วยงาน ต้องคำนึงถึงการบูรณาการในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สามารถแสดงผลสำเร็จที่ชัดเจนตามเวลาที่กำหนดซึ่งจะส่งผลต่อการลดปริมาณงานและจำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณต่อสาธารณะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๖ องค์กรมหาชน หน่วยงานในกำกับ หน่วยงานอิสระของรัฐ และรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีเงินรายได้ ต้องมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายที่ครอบคลุมแหล่งเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดทำรายงานสถานะการเงินจากแหล่งเงินรายได้และเงินสะสมของหน่วยงานดังกล่าว และมีการตรวจสอบข้อมูลสถานะการเงินอย่างเข้มงวด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑.๗ สำหรับกรณีองค์กรมหาชนบางแห่งที่มีภารกิจซ้ำซ้อน หรือมีภารกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น หรือภารกิจหมดความจำเป็นแล้ว หรือเป็นภารกิจที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ต้องพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และประเมินศักยภาพองค์กรมหาชน ตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ว่าหน่วยงานอื่น ๆ ควรดำเนินการต่อตามสถานภาพเดิมหรือยุบรวมไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานหลัก หรือยุบเลิกองค์กร รวมทั้งพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์แนวทางการใช้เงินงบประมาณขององค์กรมหาชนให้เทียบเคียงกับส่วนราชการเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกัน สำหรับการดำเนินงานอื่นที่มีความจำเป็นควรใช้เงินรายได้ขององค์กรมหาชนดำเนินการเอง โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรมหาชน (กพม.) พิจารณาในระดับนโยบายต่อไป

๑.๘ หน่วยงานของศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบ กำกับ และควบคุมหน่วยงานอื่น ๆ ไม่ควรจัดทำหลักสูตรโครงการฝึกอบรมที่นำบุคลากรในองค์กรของตนมาอบรมร่วมกับข้าราชการระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และเอกชน เพราะจะเกิดเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ระหว่างกัน

จนอาจมีผลกระทบต่อการทำงานที่ตรวจสอบกำกับและควบคุมหน่วยงานอื่น ๆ ได้รวมทั้งให้ถือปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเคร่งครัด

๑.๙ ค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม สัมมนา ต้องกำหนดแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนทั้งจำนวนคน หลักสูตร และระยะเวลา รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดของหลักสูตรต้องตอบสนองต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ และมีอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยสอดคล้องกันในหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภาคเอกชน ควรให้มีการสมทบค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม สถานที่อบรมให้พิจารณาใช้สถานที่ราชการเป็นลำดับแรก รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี สำหรับการอบรมเพื่อให้ความรู้พื้นฐานแก่ ประชาชน ควรปรับวิธีการและรูปแบบการฝึกอบรมให้เป็นแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยทำเป็นชุดความรู้ไว้ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การสัมมนาและฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจ้างที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการ ควรจัดจ้างเฉพาะปีแรกเท่านั้นเพื่อให้ที่ปรึกษากำหนดรูปแบบให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานสำหรับใช้ฝึกอบรมในปี ต่อ ๆ ไป โดยพัฒนาให้มีการสร้างคนในองค์กรให้มีทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer) รวมทั้งพัฒนาการฝึกอบรมให้สามารถถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถใช้ได้ในวงกว้างเป็นการ ประหยัดงบประมาณ

๑.๑๐ ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการเฉพาะภารกิจหลักของหน่วยงานโดยใช้สื่อ ที่ผ่านหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐเป็นลำดับแรก ใช้วิธีการที่ประหยัด ให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย เช่น สื่อออนไลน์ต่าง ๆ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับการจัดทำ แผ่นพับเพื่อแจกจ่ายควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์เป็นสำคัญ นอกจากนี้ ในการจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างความรู้ตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ควรพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้หน่วยงานดำเนินการเองแทนการจ้างเอกชน

๑.๑๑ การจ้างที่ปรึกษา ให้พิจารณาใช้บุคลากรภายในหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถดำเนินการเองเป็นลำดับแรก หากจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาให้จ้างเฉพาะลักษณะงานที่มีความจำเป็นซับซ้อนและเป็นงาน เทคนิคเฉพาะด้าน โดยเป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และให้พิจารณาจาก สถานบันการศึกษาระดับสูงเป็นอันดับแรก

๑.๑๒ การจัดหาคูภัณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ควรกำหนดชื่อรายการครุภัณฑ์และระบุรายการ ประกอบของอุปกรณ์ให้ชัดเจนและราคาต่อหน่วยให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง มีภาระค่าบำรุงรักษา และค่าเสื่อมราคาสูง ควรใช้วิธีการเช่าแทนการจัดซื้อ ยกเว้นหน่วยงานที่ไม่สามารถจัดหา แหล่งเช่าครุภัณฑ์รายการนั้น ๆ ได้ นอกจากนี้ ครุภัณฑ์ที่มีความถี่ในการใช้งานไม่มากอาจพิจารณาขอสนับสนุน การใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก สำหรับครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ควรให้ความสำคัญในการจัดหาเพื่อทดแทนตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์นั้น ๆ และมีการจัดทำแผนการจัดหา ทดแทนให้ชัดเจน สำหรับการก่อสร้างอาคารที่มีการติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ควรพิจารณาให้อยู่ในสัญญา เดียวกัน หากจำเป็นต้องจัดหาแยกจากการก่อสร้างอาคาร ควรพิจารณาระยะเวลาการจัดหาให้สอดคล้องกับ การก่อสร้างอาคารที่แล้วเสร็จ

๑.๑๓ การจัดหาระบบสารสนเทศตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของหน่วยงานต่าง ๆ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องมีมาตรการในการกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการรวมทั้งให้มีการกำหนดโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของระบบคอมพิวเตอร์ก่อน เพื่อให้ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้องกับโครงสร้างที่กำหนดไว้ ไม่เกิดความหลากหลายของระบบ กรณีที่การจัดหา มีวงเงินสูงควรแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานตามภารกิจที่ต้องการใช้ระบบนั้น ๆ ในแต่ละปี

สำหรับการจัดหาชุดปฏิบัติการที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย หน่วยงานควรมีการเจรจาต่อรองราคาเพื่อจัดหาในภาพรวม หรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้เจรจาต่อรองกับผู้ขายแทนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

๑.๑๔ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและปัจจุบันราคาตลาดมีแนวโน้มที่ลดลง เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ LED และมีการกำหนดเป็นรายการในบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ ต้องพิจารณาปรับปรุงราคาให้สอดคล้องกับราคาตลาดในปัจจุบัน

๑.๑๕ การจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อาคารที่ทำการ บ้านพักและอาคารอยู่อาศัยรวม โรงจอดรถยนต์ สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันกำหนดแบบรูปรายการมาตรฐานให้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งาน หากมีสิ่งก่อสร้างประกอบให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน และตั้งงบประมาณให้เป็นตามราคามาตรฐาน รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๑.๑๖ รายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานที่มีการใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรกำหนดสัดส่วนการตั้งงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในแต่ละปีตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดโครงการให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนด โดยไม่ควรใช้เงินนอกงบประมาณสมทบในที่สุดท้าย ซึ่งจะเป็นภาระในการบริหารจัดการและอาจมีความเสี่ยงต่อสถานะทางการเงินของหน่วยงาน

๒. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำแนกตามกระทรวงและหน่วยงาน

๒.๑ สำนักนายกรัฐมนตรี

(๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ต้องเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรของผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อกำหนดเป็นหลักสูตรมาตรฐานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งมีการบูรณาการในการตรวจราชการ เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการการใช้ข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) กรมประชาสัมพันธ์ ต้องเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารให้มีเอกภาพ เพื่อป้องกันความสับสนในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน โดยนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเน้นการประชาสัมพันธ์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล เนื่องจากมีการบิดเบือนข่าวสารบางส่วนที่ส่งผลให้ประชาชนขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เช่น รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

(๓) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต้องเร่งรัดการพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานของผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นช่องทางที่เป็นสื่อกลางระหว่างคณะรัฐมนตรีกับประชาชนในการรับรู้ข่าวสารของรัฐบาล สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ www.thaigov.go.th รวมทั้งให้มีการพัฒนารูปแบบการสรุปและการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีให้ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าถึงผลงานรัฐบาลได้มากยิ่งขึ้น เช่น จัดทำเป็นคลิปวิดีโอสรุปสั้น ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย

(๔) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ควรเร่งรัดการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.) เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายค่าบำเหน็จทดแทนผู้เสียชีวิตได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าประชาชนได้รับเงินล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมและพิสูจน์หลักฐานทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของครอบครัวผู้เสียหาย

(๕) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ต้องมีระบบการตรวจสอบความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ เพื่อไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ รวมทั้งมีมาตรการในการรับมือการ ก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการก่อการร้ายระหว่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการก่อการร้ายเปลี่ยนแปลงไป

(๖) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ต้องมุ่งเน้นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับการบริหารประเทศที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ รวมทั้งจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการจัดสรรบุคลากรในแต่ละสาขาอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ประหยัคงบประมาณ

(๗) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ต้องจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับข้าราชการใหม่ เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ นำไปดำเนินการรวมทั้งกำหนดมาตรฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนราชการ และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลการประเมินผลบุคลากร (Appraisal Management) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล

(๘) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต้องมีการประเมินผลเกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากการยกเว้นภาษีกับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนว่าคุ้มค่าหรือไม่ หรือควรกำหนดเงื่อนไขพิเศษเพิ่มขึ้นเพื่อจูงใจนักลงทุน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการย้ายฐานการลงทุนจากประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้าน

(๙) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารและให้บริการผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในเมือง

(๑๐) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นซึ่งมีการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะไว้แล้ว โดยคำนึงถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติตน รวมทั้งลดการดำเนินงานด้วยวิธีการจ้างที่ปรึกษา และส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานดำเนินงานแทน

๒.๒ กระทรวงกลาโหม

(๑) แนวทางการปรับลดกำลังพล ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและทันสมัยของเหล่าทัพ มีการเตรียมความพร้อมยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศเพิ่มหลักสูตรการซ่อมอากาศยานในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีการฝึกทหารร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ควรเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความเข้าใจที่ดีกับประเทศต่าง ๆ ผ่านทูตทหาร

(๒) ควรใช้แนวทางเจรจาโดยสันติวิธีกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาคาความไม่สงบเรียบร้อยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการเจรจาโดยสร้างความเข้าใจความจริงใจจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความไว้วางใจ และช่วยให้การแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรเพิ่มการสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลแก่หมู่บ้านที่สามารถช่วยกันดูแลหมู่บ้านของตนเองได้อย่างเข้มแข็งด้วย

(๓) กองทัพอากาศ ควรดำรงนโยบายและให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ (Network Centric) ของทั้งสามเหล่าทัพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการกิจการป้องกันประเทศ นอกจากนี้กองทัพอากาศควรเพิ่มความร่วมมือกับการบินพาณิชย์ ทั้งการฝึกและการซ่อมอากาศยาน

(๔) การจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพ ถือเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ ซึ่งมีวงเงินในการจัดหาค่อนข้างสูง สมควรที่รัฐบาลต้องดูแลมิให้การดำรงสภาพกำลังและการเสริมสร้างความสามารถของกองทัพเรือลดลง จนมีผลกระทบกับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ

(๕) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ควรเน้นการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ตรงตามความต้องการของเหล่าทัพ มีคุณภาพสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทดแทนการนำเข้าเพื่อช่วยประหยัดงบประมาณ และส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมสำหรับการป้องกันประเทศด้านความมั่นคงร่วมกับสถาบันการศึกษาให้มากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงควรกำหนดนโยบายให้เหล่าทัพจัดซื้อยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศเป็นลำดับแรก

๒.๓ กระทรวงการคลัง

(๑) สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีควรกำหนดมาตรการในการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับการขยายตัวของการประกอบธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการในต่างประเทศที่มีรายได้จากการขายสินค้าในประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทย รวมทั้งแก้ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี

(๒) กรมธนารักษ์ ต้องกำหนดแนวทางในการพัฒนาที่ราชพัสดุ โดยนำเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ มาใช้แทนการขอรับสนับสนุนงบประมาณ เช่น การระดมทุนโดยวิธีแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารสัญญาเช่าให้มีมาตรฐาน

(๓) กรมบัญชีกลาง ควรกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรมการกำกับค่าใช้จ่ายงบประมาณของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และสามารถกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างประหยัด โปร่งใส และตรวจสอบได้

(๔) กรมศุลกากร ต้องบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างที่ทำการด่านที่มีหลายหน่วยงานดำเนินงาน เช่น ด้านตรวจคนเข้าเมือง ด้านตรวจพืช ด้านตรวจอาหาร เพื่อให้รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันและแบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ระบบ National Single Window (NSW) โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสำแดงสินค้าและเก็บค่าอากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

(๕) กรมสรรพากร ควรเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ซึ่งสามารถลดการใช้เงินสดที่มีต้นทุนสูง และช่วยเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระยะยาว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและมีความมั่นใจในการใช้ระบบดังกล่าว

(๖) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ควรศึกษาแนวทางการเป็นหน่วยงานหลักทางการเงินในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนภายในประเทศแล้ว ยังสามารถระดมทุนจากต่างประเทศได้ และควรมีการเตรียมความพร้อมประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการระดมทุนตราสารหนี้ในระดับภูมิภาค

(๗) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ควรมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการค้าของประเทศ โดยการศึกษาแนวทางการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทไทยเป็นตัวกลางทางการค้ามากขึ้น เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็น Trading Nation

(๘) บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ต้องปรับทิศทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของรัฐบาล และธุรกิจที่มีนวัตกรรม (Innovation) เพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ได้ รวมทั้งเร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ บสย. ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

(๙) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ควรทบทวนแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง โดย กยศ. ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามหลักการที่รัฐต้องจัดสวัสดิการให้เด็กเรียนฟรี ๑๕ ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่ควรรีบกักเก็บค่าการศึกษาใด ๆ กับเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น สำหรับ กรอ. ต้องทบทวนการกำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมโดยใช้คะแนนผลการศึกษา (GPAX) รวมทั้งการติดตามทวงหนี้จากผู้กู้โดยใช้วิธีจ้างทนายความหรือใช้มาตรการเครดิตบูโร ซึ่งถือเป็นการ ทำร้ายเด็กและเยาวชน และมีผลกระทบระยะยาวต่อการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ ควรพิจารณาใช้มาตรการอื่นแทนการฟ้องร้อง เช่น การเจรจาประนอมหนี้ การชำระคืนเงินกู้โดยหักจากบัญชีเงินเดือนโดยคำนึงถึงรายได้ของผู้กู้ รวมทั้งให้มีการใช้ฐานข้อมูลจากบัตรประชาชนในการติดตามทวงหนี้

๒.๔ กระทรวงการต่างประเทศ

(๑) ควรให้ความสำคัญกับบทบาทด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายควบคู่ไปกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศนั้น ๆ อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ด้านต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้สถานทูตไทยในต่างประเทศต้องชี้แจงสถานการณ์ของประเทศไทยให้นานาชาติเข้าใจอย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของประเทศไทยและครอบคลุมทุกประเด็น

(๒) การเช่าหรือซื้อสำนักงานหรือสถานทูต ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับและจุดคุ้มทุน เช่น ศักยภาพในการเจริญเติบโต หรือแนวโน้มของค่าเงินของประเทศนั้น ๆ และกำหนดให้หน่วยงานที่มีการทำงานเกี่ยวเนื่องกันรวมอยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๕ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(๑) ให้ความสำคัญกับการจัดแบ่งเขต (Zoning) ของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภทให้ชัดเจน เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งไม่ให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเกินไปจนทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตในแหล่งท่องเที่ยวนั้น รวมทั้งสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนให้มากขึ้น

(๒) เร่งรัดสนับสนุนให้มีการอบรมและผลิตมัคคุเทศก์ให้เพียงพอ โดยกำหนดเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เน้นด้านภาษาต่างประเทศ หรืออาจใช้สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นสถานที่ฝึกอบรม และกำหนดค่าฝึกอบรมในราคาประหยัด รวมทั้งให้มัคคุเทศก์สามารถปฏิบัติหน้าที่ข้ามพื้นที่หรือแหล่งท่องเที่ยวได้โดยไม่แบ่งแยกประเภท

(ก) ต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งทางบก น้ำ และอากาศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนให้มีศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) ในเมืองท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และมีการจัดทำป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างทั่วถึง รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคเอกชนได้ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทำคู่มือแนะนำการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมของนักท่องเที่ยว

(ข) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างเป็นทางการ โดยมีการกำหนดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ สํารวจและจำแนกข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจตัวแทนอําราง (Nominee) ในประเทศไทย รวมทั้งเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาระงับเงินคําสินคําระหว่างประเทศผ่านผู้ประกอบการธุรกิจต่างชาติที่ทำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษี โดยประสานงานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

(ค) กรมพลศึกษา การก่อสร้างสนามกีฬาในระดับอำเภอและตำบล ต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ความพร้อมของท้องถิ่น และความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างอย่างแท้จริง เพื่อให้มีการโอนงบประมาณไปก่อสร้างที่อำเภอหรือตำบลอื่นที่ไม่มีความจำเป็นหรือมีความสำคัญในลำดับต่ำกว่า ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับการถ่ายโอนภารกิจเพื่อไปดูแลบำรุงรักษาต่อไป

๒.๖ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(๑) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้องกำกับดูแลสภาเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายพื้นที่เริ่มมีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง และควรประเมินความสำเร็จของสภาเด็กและเยาวชนในเชิงคุณภาพ โดยนำเสนอพื้นที่ตัวอย่างที่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จเพื่อใช้เป็นต้นแบบดำเนินการในพื้นที่อื่น เช่น การลดปัญหายาเสพติด ปัญหาการกระทำทารุณรุนแรงต่อเด็ก รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อออนไลน์หรือเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น

(๒) กรมกิจการผู้สูงอายุ ควรให้ความสำคัญกับการเร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลคลังสมองผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม รวมทั้งจัดกลุ่มข้อมูลบุคคลเป็นกลุ่มในเมืองและในชนบท เพื่อให้สามารถวางแผนการดูแลและให้บริการผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มที่มีรายได้น้อยเป็นลำดับแรก ตลอดจนนำแนวคิดการดูแลผู้สูงอายุของต่างประเทศมาปรับใช้ เช่น จ้างผู้สูงอายุให้ทำงานที่ไม่หนักเกินไปเพื่อให้มีรายได้พึ่งพาตนเอง การให้ผู้สูงอายุนำสินทรัพย์ไปจ้างองกับรัฐ และรัฐรับประกันเลี้ยงดูจนกว่าจะเสียชีวิต หากยังเหลือมูลค่าหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้กับผู้รับมรดกหรือนำไปบริจาคให้องค์กรสาธารณะต่อไป

(๓) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ควรนำรูปแบบการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์ในต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการมาพิจารณาปรับใช้ โดยรัฐทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานและตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๔) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต้องปรับแนวทางในการบริหารจัดการนิคมสร้างตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน หากแห่งใดมีความเจริญและประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้ว ควรกำหนดระยะเวลาเพิกถอนนิคมตามขั้นตอนโดยเร็ว เพื่อลดภาระการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งดำเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนิคมต่าง ๆ ที่อาจมีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ เช่น กรณีภูทับเบิก

(๕) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดมาตรฐาน พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ ทางเท้า ทางเข้าอาคาร หรือลิฟท์ รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้มีการดูแล และช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ทัวถึง และประชาสัมพันธ์ให้คนพิการได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิของตนเพื่อให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๖) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ต้องเร่งรัดการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา อย่างยั่งยืนให้กับพื้นที่ชุมชนแออัดริมคลองหรือสถานที่สาธารณะซึ่งกระทำผิดกฎหมายและจัดหาที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อน รวมทั้งควบคุมดูแลและใช้มาตรการทางกฎหมาย อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กลับเข้ามาบุกรุกใหม่

(๗) การเคหะแห่งชาติ ควรพิจารณานำพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เอกชนเช่าทำประโยชน์เพื่อสร้าง รายได้ให้กับหน่วยงาน และให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนที่มีความหนาแน่นกระจุกตัวเพิ่มเติมนอกเหนือจาก การสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยตามภารกิจปกติ

๒.๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๑) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกรเพื่อนำมาวางแผนพัฒนาระยะยาว รวมทั้งประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่า สนับสนุน ทุนการศึกษาให้กับลูกหลานเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งเสริมโครงการเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer) ให้เข้มแข็งสามารถเป็นรากฐานของประเทศได้ ตลอดจนศึกษาระบบการส่งเสริมการเกษตร ของต่างประเทศ และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายอาสาสมัครในต่างจังหวัด

(๒) ต้องบูรณาการจัดการสินค้าเกษตรให้เป็นระบบ ตั้งแต่การจัดโซนนิ่ง การผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ เช่น นำข้าวมาผลิตเป็นเครื่องสำอาง สำหรับการ พัฒนาตลาดในประเทศ ควรจัดให้มีตลาดกลางผลิตผลการเกษตรที่สำคัญ เช่น กล้วยไม้ ทุเรียน ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา รวมทั้งเร่งรัดให้มีตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาและวางระบบให้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นราคา อ้างอิงที่เชื่อถือได้ทั่วโลก

(๓) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ควรดำเนินการเป็นโครงการนำร่อง โดยวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับความพร้อมของเกษตรกรและศึกษารูปแบบที่เหมาะสม เพื่อนำมากำหนดแนวทาง ในการอบรมให้ความรู้ที่ตรงตามเป้าหมาย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จก่อนที่จะขยาย ผลต่อไป

(๔) กรมการข้าว เร่งรัดรวบรวมงานวิจัยการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีการดำเนินงานในหลายหน่วยงาน และนำไปเผยแพร่เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศ เช่น การวิจัยข้าวทนแล้งทนฝน ทนต่อโรคแมลง และส่งเสริมการแปรรูปเชิงพาณิชย์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว

(๕) กรมชลประทาน ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ของอ่างเก็บน้ำเดิม รวมทั้งสร้างแหล่งกักเก็บน้ำทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนเน้นการศึกษาวินิจฉัย เพื่อให้มี การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

(๖) การแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU) กรมประมงต้องมีมาตรการเพื่อบังคับใช้กฎหมายทางประมงอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ควรถ่าย โอนภารกิจจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (Command Center for Combating

Illegal Fishing) ให้กรมประมงดำเนินการ ทั้งนี้ ต้องเน้นการทำงานเป็นทีมไทยแลนด์โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงาน

(๗) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างครบวงจรในการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูป โดยใช้แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) รวมทั้งจัดแบ่งพื้นที่ให้มีความชัดเจนระหว่างพื้นที่ชุมชน ที่พักอาศัย และพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ จากพื้นที่ทำการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๘ กระทรวงคมนาคม

(๑) การออกแบบก่อสร้างทางต้องมุ่งเน้นด้านมาตรฐานและคุณภาพงานก่อสร้างเป็นหลัก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทนทานตามอายุการใช้งาน และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยคำนึงถึง ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เช่น จุดน้ำท่วมต้องมีการวางท่าระบายน้ำอย่างเพียงพอ จุดตัดระหว่างจัดหัดควรมี ให้น้อยที่สุดโดยใช้จุดกลับรถแทน เป็นการประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมเส้นทางในแต่ละปีซึ่งมีค่าใช้จ่าย ค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(๒) กรมเจ้าท่า ควรกำหนดแผนแม่บทการพัฒนาแม่น้ำสายต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อให้ สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคม และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนและ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุ คลอง หรือลำน้ำ

(๓) กรมการขนส่งทางบก ต้องกำหนดแผนการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ชัดเจน โดยมี เป้าหมายการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดเป็นแผนประจำปีว่าแต่ละปีจะลดอุบัติเหตุบนท้อง ถนนได้จำนวนเท่าใด รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการประกอบรถขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัยเพื่อลดอัตรา การสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น รูปแบบและโครงสร้างของรถโดยสาร ความแข็งแรงของตัวถัง และคุณภาพ ของกระจกต้องเป็นกระจกนิรภัย นอกจากนี้การออกใบอนุญาตขับขี่ การต่อทะเบียนรถยนต์ การตรวจสอบ สภาพรถโดยสารสาธารณะต้องมีความเข้มงวดมากขึ้น

(๔) กรมท่าอากาศยาน ต้องกำหนดแผนรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณสนามบินต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินได้รับความนิยมอย่างมาก ส่งผลให้ปริมาณขยะ มลพิษ น้ำเสีย และฝุ่นละอองมีปริมาณเพิ่มขึ้น รวมทั้งกำหนดให้สนามบินแต่ละแห่งมีอุปกรณ์พื้นฐานตามมาตรฐานสากล และร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เช่น อาคารที่จอดรถ

(๕) กรมทางหลวง ต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนทางหลวงระยะกลางและระยะยาว (๕ - ๒๐ ปี) โดยระบุผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน เพื่อแสดงถึงความคุ้มค่าในการสร้างและ การซ่อมแซมถนน เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณสำหรับการสร้างและซ่อมแซมถนนมีลักษณะ กระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้ไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม

(๖) กรมทางหลวงชนบท ต้องปรับปรุงการออกแบบและก่อสร้างถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เช่น เพิ่มไหล่ทางและช่องทางจราจร ไฟส่องสว่าง และตีเส้นจราจรให้ชัดเจน รวมทั้งเร่งรัดสร้างถนนเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สำหรับภารกิจที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ต้องพิจารณาบทบาทหน้าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น เนื่องจากท้องถิ่นบางแห่ง ยังไม่มีความพร้อมหรือไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการตามภารกิจนั้นได้ ทำให้เส้นทางบางส่วนไม่ได้รับ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่

(๗) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ควรเร่งศึกษาแนวทางการใช้ระบบราง แทนการสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงระหว่างเมืองใหญ่หรือเมืองเศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจุบันดำเนินการได้ค่อนข้าง จำกัดเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งกำหนดแนวทางในการใช้อุปกรณ์ร่วมกันของระบบการขนส่งทั้งระบบและ

ปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานสากล เช่น ระบบอาณัติสัญญาณในการขนส่ง ระบบราง ระบบการออกตั๋วโดยสาร รวมทั้งระบบการซ่อมบำรุง เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ

๒.๙ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) กรมควบคุมมลพิษ ต้องเร่งรัดการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว รวมทั้งวางแผนจัดการปัญหาขยะ น้ำเสียและมลพิษในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนพื้นที่เกาะต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะจากครัวเรือน และสร้างแรงจูงใจโดยให้รางวัล เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

(๒) กรมทรัพยากรธรณี ต้องให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยเฉพาะแร่ที่มีมูลค่าสูง โดยเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรแร่แห่งชาติ เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ในภาพรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

(๓) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ควรพิจารณาดำเนินการตามรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างเคร่งครัดในการปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศน้ำบาดาลให้ทันสมัย มีการระบุพิกัดบ่อน้ำบาดาลที่ชัดเจน ทั้งของกรมและภารกิจที่โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามสถานภาพ และเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สำหรับบ่อน้ำบาดาลที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ควรสนับสนุนข้อมูล เทคนิค วิธีการในการบำรุงรักษา รวมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดแผนขั้นตอนการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง

(๔) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ต้องกำหนดมาตรการควบคุมการใช้บ่อน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างจริงจัง เนื่องจากอัตราการทรุดตัวของแผ่นดินเพิ่มขึ้นทุกปี กำหนดให้มีมาตรการเร่งรัดการจัดเก็บค่าบริการสำหรับผู้ค้างชำระหรือหลบเลี่ยงไม่ชำระค่าบริการ และเพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(๕) กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่า การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยเน้นการใช้ข้อมูลดาวเทียมจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันทั่วถึง และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งส่งเสริมนโยบายป่าชุมชนอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

(๖) กรมป่าไม้ ควรเร่งรัดการศึกษาวิจัยด้านป่าไม้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านรุกขกร เพื่อจัดการและดูแลต้นไม้ใหญ่ในที่สาธารณะและริมถนน รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูดูแลต้นไม้ เช่น กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท

(๗) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ โดยกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวและระยะเวลาการเปิด - ปิดอุทยานให้เหมาะสม คำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมทั้งสร้างระบบการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดการรั่วไหล และพิจารณำเงินรายได้มาพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยด้านป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรสาขาอนุกรมวิธาน

(๘) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ควรเชื่อมโยงข้อมูลกับท้องถิ่นผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน

(๙) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ควรเร่งพัฒนาคุณภาพบุคลากร นักอนุกรมวิธาน โดยรวบรวมกลุ่มบุคลากรที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือรวมทั้งประสานงาน กับสถาบันการศึกษาเร่งผลิตนักอนุกรมวิธานให้เพียงพอ ตลอดจนสร้างฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์อย่างเป็นระบบ

๒.๑๐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การป้องกันและปราบปรามเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และต้องสืบหาผู้กระทำความผิดให้ได้โดยจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และใช้อาสาสมัครไซเบอร์เป็นผู้นำหน้าที่ป้องกันเว็บไซต์เหล่านี้ให้มากขึ้น

(๒) กรมอุตุนิยมวิทยา ต้องพัฒนาอุปกรณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาการบินของสนามบินต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) การจัดซื้ออุปกรณ์ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีในราคาที่สมเหตุสมผล มีการดูแลบำรุงรักษาที่เหมาะสมกับระยะเวลา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรช่างของหน่วยงานให้สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาได้เองแทนการจ้างเหมา เพื่อประหยัดงบประมาณ ตลอดจนหารือร่วมกับกรมการบินพลเรือน และการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบสภาพอากาศและเครื่องมือช่วยเดินอากาศในสนามบินต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม

(๓) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ควรเริ่มจากการบูรณาการข้อมูลสำคัญ และมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และกำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างแท้จริง รวมทั้งขยายเป้าหมายการบูรณาการข้อมูลสำคัญเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย

๒.๑๑ กระทรวงพลังงาน

(๑) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ควรกำหนดแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนที่ชัดเจนในการพิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อส่งเสริมภาคเอกชนให้เป็นผู้สร้างและผลิตพลังงานทดแทน รวมถึงการพัฒนาพลังงานชุมชน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานจากขยะโดยดำเนินงานในเชิงรุก อำนวยความสะดวก สนับสนุนแหล่งเงินทุน ส่งเสริมพื้นที่ที่มีความพร้อมมีศักยภาพและประชาชนให้การสนับสนุนเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ ควรดำเนินการให้ครบวงจรทั้งการผลิตและการซื้อขายเพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตลอดจนเร่งรัดให้มีการถ่ายโอนโรงไฟฟ้าชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

(๒) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต้องกำหนดนโยบายและวางแผน การส่งเสริมพลังงานทดแทนจากปาล์มน้ำมันให้ชัดเจน โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์ม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ปลูกพืชอาหาร

(๓) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ควรเตรียมการและกำหนดแนวทางในการส่งเสริมภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจดำเนินการติดตั้งสถานีบริการบรรจุไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อรองรับยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

๒.๑๒ กระทรวงพาณิชย์

(๑) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ต้องกำหนดภาพรวมของเป้าหมายการค้าภายในประเทศและภายนอกประเทศให้มีความชัดเจน และกำหนดแผนงาน วิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งอาศัยการ

ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และสร้างมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานของศูนย์สหประชาชาติเพื่อการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business : UN/CEFACT)

(๒) การส่งเสริมการตลาดภายในประเทศและตลาดภายนอกประเทศ ต้องศึกษาความต้องการบริโภคสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานด้านการผลิตใช้ในการวางแผนการผลิต และมีการพยากรณ์ถึงความต้องการภายในประเทศและตลาดโลกในระยะ ๕ ปีข้างหน้า เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มในการบริโภคสินค้า และสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด รวมทั้งมีการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระทรวงและกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันทำงานเป็นทีมไทยแลนด์อย่างแท้จริง

(๓) กรมการค้าภายใน ควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าให้ทันสมัย โดยเฉพาะการกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด เพื่อให้การแข่งขันทางการค้ามีความเป็นธรรมมากขึ้น

(๔) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ควรติดตามผลการเจรจาการค้าเรื่องสำคัญเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการค้าของประเทศไทย และในการเจรจาการค้าควรให้ประเทศต่าง ๆ พิจารณาผ่อนปรนข้อตกลงเช่นเดียวกับประเทศไทยด้วย

(๕) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องปรับปรุงระบบจดทะเบียนให้รวดเร็วและทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน และศึกษาระบบจดทะเบียนของต่างประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย เพราะหากดำเนินการได้เร็วจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก รวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นหลักประกันทางธุรกิจและเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการประเมินทรัพย์สินให้มากขึ้น

(๖) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องทบทวนกระบวนการจดทะเบียนให้รวดเร็วขึ้นและกำหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียนอย่างเข้มงวด เช่น หุ้นส่วนทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการขอตั้งบริษัทเพื่อป้องกันการใช้บัตรประจำตัวประชาชนปลอม นอกจากนี้ในการส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งมีการดำเนินงานทั้งกรมการค้าภายในและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ควรมีการบูรณาการการดำเนินงานภายในกระทรวงให้ชัดเจน รวมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒

(๗) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ควรเพิ่มช่องทางการขายสินค้าเพื่อให้การส่งสินค้าไปต่างประเทศมีช่องทางที่หลากหลายขึ้น สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (www.thaitradefair.com) ควรศึกษาเว็บไซต์ของต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่มีราคาถูก โดยสร้างเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานให้มากขึ้นและมีหน่วยงานที่เป็นตัวกลางในการกระจายสินค้า รวมทั้งการจัดงานแสดงสินค้า ควรส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่มากกว่าที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการรายเดิมที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว และให้ผู้ประกอบการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

(๘) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ต้องบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ที่กระจายอยู่มารวมไว้ในแหล่งเดียวกัน เพื่อลดภาระงบประมาณโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า เพื่อให้หน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลบางประเภทอาจขอความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแทนการดำเนินการเอง

(๙) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานศิลปหัตถกรรม ต้องสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาในด้านศิลปหัตถกรรม โดยเฉพาะ ศิลปะพื้นบ้าน และมีการนำองค์ความรู้ไปจดสิทธิบัตร ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และส่งเสริม การตลาดให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นช่องทางการขยายตลาดอีกช่องทางหนึ่ง

(๑๐) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต้องให้ ความสำคัญกับการพัฒนายุทธศาสตร์อัญมณีของชาติ และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลอยสีสำคัญ ของโลก ตลอดจนพัฒนาศิลปะการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

(๑๑) องค์การคลังสินค้า ควรเร่งระบายนสินค้าพืชผลทางการเกษตรที่ได้จัดเก็บไว้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสินค้าที่หมดสภาพและไม่คุ้มค่ากับการเก็บรักษา โดยรายงานข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขในระดับนโยบาย รวมทั้งอาจเสนอแนะให้แก้ไขข้อกฎหมายในกรณีที่เป็นอุปสรรคหรือมีผลกระทบต่อการทำงาน

๒.๑๓ กระทรวงมหาดไทย

(๑) กรมการปกครอง ต้องเร่งรัดพัฒนาฐานข้อมูลของประชาชน เพื่อให้สามารถจำแนก ข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือ เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด ผู้มีรายได้น้อย ที่มีความครบถ้วนและถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่หน่วยงานอื่น ๆ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลและให้บริการประชาชน

(๒) กรมการปกครอง ควรขยายการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (One-Stop Service Center) ไปในสถานที่ที่ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น เช่น แหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า โดยผนวกแรงงานของ ศูนย์ดำรงธรรมไว้ด้วย ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๓) กรมการปกครอง ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว และเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น การทำสัญญาเช่ากับเกษตรกร และการตรวจสอบที่ดิน ที่มีการเช่าไปแล้ว การตรวจสอบจำนวนหุ้นของคนต่างชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้คนต่างชาติครอบครองที่ดิน

(๔) กรมการพัฒนาชุมชน ต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนของกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่มีหลายหน่วยงานดำเนินการและผู้เข้ารับการอบรมที่ซ้ำกลุ่มเดิมรวมทั้งจำแนก ประเภทสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นให้ชัดเจน และยกระดับการแปรรูป การบรรจุหีบห่อและสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งจะ ช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

(๕) กรมที่ดิน ควรดำเนินการตามรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างเคร่งครัด ในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ และออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) โดยกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย แปลงที่ดินของรัฐ แนวทางและระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน ตลอดจนรวบรวมปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ที่ดิน สาธารณประโยชน์ค้างการออก นสล. นานเกิน ๕ ปีขึ้นไป เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๑๔ กระทรวงยุติธรรม

(๑) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ควรมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ ที่ควรทำตามกฎหมาย นอกเหนือจากการรู้จักสิทธิและเสรีภาพของตน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแล การละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่เกิดจากสังคมออนไลน์ (Social Networks) สำหรับศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) ควรให้บริการหลากหลายภาษา

(๒) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ควรมุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกสู่สังคมและไม่กลับมาทำความผิดซ้ำ เนื่องจาก การนำเด็กมาอยู่ในสถานพินิจร่วมกันเป็นจำนวนมากอาจจะทำให้พฤติกรรมของเด็กแย่งลง

(๓) กรมราชทัณฑ์ ต้องให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดและการลักลอบใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ในเรือนจำให้มีความเข้มงวด และสนับสนุนโครงการคืนคนดีสู่สังคม เพื่อช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและลดจำนวนผู้ต้องขัง โดยอาจนำกรณีศึกษาจากต่างประเทศที่ดำเนินการประสบผลสำเร็จมาปรับใช้

(๔) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้องมุ่งเน้นการทำงานเพื่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ และเร่งรัดพิจารณาคดีที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

๒.๑๕ กระทรวงแรงงาน

(๑) ต้องเร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในด้านตำแหน่งงานในสถานประกอบการ และกำลังแรงงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและวางแผนด้านแรงงานของประเทศ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลแรงงานคนพิการ ให้สอดคล้องตามตำแหน่งงานของสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อเร่งรัดการผลิตและพัฒนาแรงงานคนพิการเข้าสู่ภาคธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันภาคธุรกิจมีปัญหาขาดแรงงานคนพิการ ทำให้ต้องเสียค่าชดเชยแทนการจ้างแรงงานคนพิการ

(๒) กรมการจัดหางาน ควรประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการอย่างใกล้ชิด เพื่อผลิตกำลังแรงงานให้มีทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน หากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามตำแหน่งงาน ควรมีกระบวนการส่งต่อให้สถาบันการศึกษาจัดฝึกอบรมใหม่ (Retraining) และเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยสร้างมาตรการจูงใจ เช่น ลดภาษีให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้มีแรงงานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

(๓) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ต้องเร่งรัดพัฒนากำลังแรงงาน เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการผลิตต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ทดแทนแรงงานมนุษย์ โดยประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตามความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะฝีมือเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจการค้าแบบเสรี

(๔) สำนักงานประกันสังคม ต้องเร่งรัดการศึกษาวินัยสถานภาพของกองทุนประกันสังคม และศึกษาวิเคราะห์แนวทางการสร้างความมั่นคงในอนาคตของกองทุนประกันสังคมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและเสนอฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ

๒.๑๖ กระทรวงวัฒนธรรม

(๑) ควรใช้กลไกของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านในพื้นที่ต่าง ๆ โดยดำเนินการในลักษณะหอวัฒนธรรมหรือหอเกียรติยศ เพื่อจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าชม รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ และวัฒนธรรมในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ โดยพัฒนาอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เช่น อาหารไทย ผ้าไทย ดนตรีไทย เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดสร้างจุดขายในการสร้างรายได้จากศิลปวัฒนธรรม

(๒) ควรสนับสนุนการศึกษาวินัยด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเผยแพร่ความรู้เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุต่าง ๆ เนื่องจากทุน

ทางวัฒนธรรมสามารถต่อยอดพัฒนาสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศได้ รวมทั้งกำกับดูแลไม่ให้เกิดการบิดเบือนหรือการแปลงวัฒนธรรมการแสดงและการละเล่นของไทยเพื่อมุ่งหวังประโยชน์จากนักท่องเที่ยว

(ก) กรมศิลปากร ต้องเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โบราณวัตถุและบังคับใช้กฎหมายในการดูแลสถานที่ดังกล่าวอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นมรดกโลก เนื่องจากปัจจุบันยังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนจำนวนมากที่อาจถูกบุกรุกทำลายรวมทั้งปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยจูงใจในการเข้าชม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์กลางเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายภาคเอกชนในการบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ

(ข) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การผลิตบุคลากรในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศให้ตรงตามความต้องการของประเทศ เช่น มโนห์รา หนังตะลุง และศึกษาวิจัยต่อยอดขยายผลด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาอาจารย์ผู้สอนของสถาบันให้สอดคล้องกับบริบทของวิชาการด้านพัฒนศิลป์ของประเทศไทย

(ค) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ควรสร้างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมโดยบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง อาทิ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อลดภาระด้านงบประมาณและสามารถเชื่อมโยงการทำงานในพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงหลักสูตรและบรรจุวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและการป้องกันการทุจริตไว้ในหลักสูตรการศึกษา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมให้แก่เยาวชนของชาติในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมในอนาคต

๒.๑๗ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๑) ต้องให้ความสำคัญกับการเร่งรัดให้ภาคเอกชนที่เป็นบริษัทของคนไทยเข้าร่วมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนนโยบายมุ่งไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนบุคลากรและมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ต้องให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อลดการต่อต้าน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต้องเร่งรัดประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับความจำเป็นด้านพลังงานนิวเคลียร์ทั้งในแนวกว้างและแนวลึก ซึ่งมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ หากมีความจำเป็นต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคต ต้องเตรียมความพร้อมโดยการศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมทั้งด้านเทคนิคความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม

(๔) สถาบันวิจัยและแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ต้องเร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเป็นที่รู้จักแพร่หลายในภาคการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

(๕) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต้องเร่งรัดศึกษาและรวบรวมข้อมูลนวัตกรรมจากหลายหน่วยงานซึ่งมีอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านการเกษตรกรรมพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ และสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs

๒.๑๘ กระทรวงศึกษาธิการ

(๑) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีอยู่หลายโครงการ อาทิ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับของมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววมว.) โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬารัตน์ราชวิทยาลัย ๑๒ แห่ง) ให้ครบวงจรโดยตั้งเป้าหมายการส่งเสริมอาชีพนักวิจัยพัฒนา และให้ทุนเรียนปริญญาตรีในสาขาที่รัฐบาลต้องการเพื่อเตรียมคนเข้าสู่โครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล หรือรัฐร่วมเอกชน เช่น โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ โครงการระบบราง โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสามารถรับเข้าทำงานในลักษณะผู้ฝึกงาน (Trainees) ที่ทำวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างนักวิจัยและพัฒนาให้แก่โครงการต่อไปในอนาคต

(๒) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Teach Less Learn More) เน้นระบบสะเต็มศึกษา (STEM) ที่มีแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเพิ่มด้านสังคมศาสตร์ให้เป็น “STEM-Social science” เพื่อให้สามารถสร้างนักเรียนที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี สามารถช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้ ควรสนับสนุนนโยบายการเรียนรู้จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ และก้าวสู่ไทยแลนด์ ๕.๐ ได้ต่อไป

(๓) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องให้ความสำคัญกับโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ที่เป็นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) และเพิ่มอัตราบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้สามารถรองรับการดำเนินงานตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูทั้งทางด้านวิชาการและด้านจิตวิทยา และจัดให้มีการทดสอบครูในด้านดังกล่าว รวมทั้งดูแลสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษา กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู กำหนดเงื่อนไขของสหกรณ์ครูเกี่ยวกับขอบเขตการกู้เงิน วงเงินกู้ เพื่อลดปัญหาหนี้สินของครู และให้ความสำคัญกับสวัสดิการครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๕) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องเร่งรัดการควมรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของเด็ก รวมทั้งนำการวิจัยเชิงระบบ โดยใช้ประชาธิรัฐสามัคคีมาใช้ในการแก้ปัญหา หรือใช้วิธีการจัดตั้งสำนักงานธุรการแห่งเดียว ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้หลายโรงเรียน และจัดให้มี “ครูเคลื่อน” ที่สามารถสอนได้ ๔-๕ โรงเรียนตลอดจนจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและรณรงค์ให้นักเรียน เยาวชน ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาและเผยแพร่ประโยชน์ของโครงการพระราชดำริ

(๖) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรพิจารณาทบทวนการเพิ่มสถาบันอุดมศึกษา หรือใช้แนวทางการควมรวมสถาบันที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้มีการผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและตลาดแรงงานในแต่ละระดับ รวมทั้งดำเนินงานด้านวิชาการควบคู่กับงานให้บริการแก่สังคมตลอดจนให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตสาขาโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

(๗) มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีหน้าที่บริการวิชาการแก่ชุมชน วิจัยพัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกเหนือจากหน้าที่ผลิตบัณฑิต จึงควรใช้กลไกงบประมาณจัดระบบและระเบียบเพื่อให้การทำหน้าที่ดังกล่าว สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และทำให้การพัฒนาชุมชนมีความทั่วถึงและเท่าเทียม โดยผนึกกำลังกันทำงานในทิศทางที่กำหนดที่มุ่งเป้าหมายชัดเจน เพื่อให้มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วทุกจังหวัดได้ร่วมพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

(๘) มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง จำเป็นต้องทบทวนหลักสูตรการศึกษาให้เด็กเรียนในคณะ หรือสาขาตามความชอบและความชำนาญ เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำ สามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญไปต่อยอดได้ และจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการไทยแลนด์ ๔.๐ โครงการ Startup การพัฒนานวัตกรรม และให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งติดตามผลการมีงานทำของนักเรียน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง แนวทางการจัดหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

(๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ควบคุมการอนุรักษ์ ความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพการศึกษา งานวิจัยให้เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่น แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของหน่วยงานสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ควรเพิ่มการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอาหารฮาลาลและการบริหารจัดการโรงงาน อาหารฮาลาล

(๑๐) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต้องเพิ่มการพัฒนาหลักสูตรสำคัญด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโลจิสติกส์ การจัดการน้ำ การเกษตร พาณิชยนาวิ ระบบรางและการบริหารจัดการระบบราง ปีโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative industries) เป็นต้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้นักศึกษาได้รับการฝึกงานระหว่างเรียน เพื่อสร้างประสบการณ์และเพิ่มความเชี่ยวชาญให้มากขึ้น ทั้งนี้ ควรมีการหารือร่วมกันเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของแต่ละแห่ง และนำไปสู่การพัฒนา ร่วมกัน

(๑๑) มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ปัจจุบันมีรายได้จากเงินนอกงบประมาณจำนวนมาก จึงควรให้ความสำคัญกับการร่วมกันพิจารณากำหนดสัดส่วนการใช้เงินงบประมาณกับเงินนอกงบประมาณ ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้มีการบริหารจัดการเงินรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเป็นการลดภาระงบประมาณ

(๑๒) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทาง ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกให้ชัดเจน และควรเสริมสร้างความรู้วิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) ในหลักสูตร โดยเน้นความร่วมมือกับสถาบันอื่น เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน

๒.๑๙ กระทรวงสาธารณสุข

(๑) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต้องเร่งดำเนินการอนุรักษ์ สมุนไพรบางชนิดที่กำลังจะสูญหายไป รวมถึงเร่งรัดการจดสิทธิบัตรและการนำไปใช้ประโยชน์เนื่องจากต่างประเทศ มีการอ้างสิทธิในสมุนไพรไทย ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

(๒) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ อาหารนำเข้าตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีโดยอาจใช้ห้องปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัย และส่งผลการตรวจทดสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้สาธารณสุขรับทราบอย่างทั่วถึง

(๓) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้องมีมาตรการควบคุมผู้ประกอบการนำเข้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารเสริมให้มีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบติดตามผลและเพิกถอน

ใบอนุญาตอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หรือกระบวนการตรวจสอบให้รวดเร็วขึ้น หรือพิจารณาแนวทางให้เอกชนดำเนินการ (Outsource) กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาต หรือสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานสื่อทุกแขนงในการประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคและควบคุมดูแลการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ

(๔) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ต้องให้ความสำคัญกับการวิจัยระบบสาธารณสุขที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายด้านสาธารณสุข เช่น การวิจัยด้านระบบการให้บริการของสถานพยาบาลในท้องถิ่น การวิจัยเฉพาะเรื่อง เช่น การวิจัยแพทย์แผนไทย การประยุกต์ใช้เครื่องมือแพทย์ และการวิจัยมุ่งเป้าต่าง ๆ โดยประสานกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของประเทศ

(๕) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ต้องกำหนดให้มีแผนซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางทะเล อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุในพื้นที่ และแบ่งภารกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร เช่น มีคฤศก์ประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้เบื้องต้นในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงบริการและการดำเนินงานของสถาบัน

(๖) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผลการประเมินคุณภาพของสถานพยาบาลต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานของสถานพยาบาลขนาดเล็ก และสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาที่มีคณะแพทย์และพยาบาล เพื่อการกำหนดหลักสูตรการสร้างคุณภาพในการปฏิบัติวิชาชีพไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน

๒.๒๐ กระทรวงอุตสาหกรรม

(๑) ควรเน้นการวิจัยและพัฒนา โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อนำผลงานวิจัยต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลมากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือสามารถควบคุมการใช้เครื่องจักรกลหรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้

(๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ต้องเร่งรัดการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน การตรวจโรงงานให้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและมีการบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานภายในกระทรวงและต่างกระทรวง รวมทั้งเร่งการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานตามกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่

(๓) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ต้องให้ความสำคัญกับภารกิจกำจัดขยะและกากอุตสาหกรรมที่มีอันตราย ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ ต้องตรวจสอบดูแลอย่างเข้มงวดและจริงจัง โดยร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งกำหนดมาตรการรองรับขยะและกากอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเนื่องมาจากการเพิ่มปริมาณของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะก่อให้เกิดขยะอุตสาหกรรมอีกเป็นจำนวนมาก

(๔) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ควรร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยไปต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การศึกษาริวิจัย

พันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต จัดหาพันธุ์แจกจ่ายให้เกษตรกร ขยายปริมาณการปลูกและปริมาณโรงงาน รวมถึง
ศึกษาวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องจักรกล นวัตกรรม ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต

(๕) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมกันวางหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานบังคับสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทที่มีหลายหน่วยงาน
ดำเนินงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และไม่สร้างภาระให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานเองแทนการจ้างบุคลากรภายนอก เพื่อลดภาระงบประมาณและ
เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงาน

๒.๒๑ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

(๑) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องกำหนดมาตรการป้องกันการตั้งสำนักสงฆ์
การตั้งนิคมใหม่ และพระสงฆ์ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม และประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำ
หลักสูตรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและจัดให้มีการผลิตสื่อการสอนให้มากขึ้นเพื่อปลูกฝังและเผยแพร่ให้แก่เยาวชน
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีจำนวนมากทั่วประเทศให้เป็นสถานที่อบรมบ่มเพาะบุตรหลานที่มีฐานะทางบ้าน
ค่อนข้างยากจน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เท่าเทียบกับโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ

(๒) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ต้องเร่งรัดพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยการสนับสนุน
ทุนการวิจัยในสาขาที่ขาดแคลนและมีความสำคัญ เช่น การให้ทุนวิจัยต่างประเทศ เพื่อดำเนินการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งให้ความสำคัญในการตรวจสอบการจัดสรรงบวิจัยของส่วนราชการต่าง ๆ
ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน การทำงานวิจัยควรให้หน่วยงานดำเนินการจนจบกระบวนการ ไม่ควรแยกหน่วยงาน
เพื่อดำเนินงานเฉพาะส่วน และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและเอกชนนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างเดียวไม่เพียงพอ
รวมทั้งจัดทำบัญชีนักวิจัยและผลงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการวิจัยระดับประเทศ ให้ผู้สนใจ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการนำผลงานของนักวิจัยไปใช้ประโยชน์

(๓) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องบูรณาการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย และใช้งานได้ในทุกสถานีตำรวจ รวมทั้ง
ประสานหน่วยงานแต่ละพื้นที่และรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยเฉพาะการ
จัดระบบในถนนเส้นหลักที่เข้าจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งขอความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น โรงแรม หอพัก และ
ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถบริหารจัดการข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

(๔) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องพัฒนาด้านการข่าวทั้งด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการต่อต้านการก่อการร้าย โดยเน้นด้านการข่าวและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและสนับสนุนของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๕) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
อย่างแท้จริง โดยการทำให้สถานีตำรวจเป็นสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมิตรกับประชาชน และดำเนินการ
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยเฉพาะในคดีที่เป็น
ภัยร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปรับปรุงสวัสดิการข้าราชการตำรวจ
โดยเฉพาะชั้นประทวน เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง และตรากตรำ

(๖) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องนำแนวทางการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริตามหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อขยายผลในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทดลองวิจัยในการแก้ปัญหาดิน น้ำ พืชพันธุ์ต่าง ๆ

(๗) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐต้องเร่งรัดการสืบสวนคดีที่มีความล่าช้า และมีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในและจัดทำระบบฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน

๒.๒๒ หน่วยงานของรัฐสภา

(๑) รัฐสภาจำเป็นต้องได้รับการปฏิรูประบบการบริหารงานอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสของความเป็นรัฐสภาไทยให้ทัดเทียมกับรัฐสภาต่างประเทศ โดยต้องเริ่มต้นตั้งแต่การแยกพื้นที่การประชุม พื้นที่ทำงาน และพื้นที่บริการ ให้ชัดเจน มีการใช้เครื่องควบคุมเพื่อคัดกรองคนผ่านเข้า-ออกแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย

(๒) การปรับปรุงโครงสร้างการทำงานของหน่วยงาน ต้องแบ่งแยกการทำงานของหน่วยรับผิดชอบการประชุมและหน่วยงานบริการอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้มากขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานบริการต้องรับผิดชอบการบริการทุกเรื่องตั้งแต่การดูแลความสะดวกของอาคารสถานที่ งานจัดเลี้ยง งานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของรัฐสภา

(๓) ต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้ประธานรัฐสภามีอำนาจในการบริหารและเคลื่อนย้ายการใช้ทรัพยากรระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้มีความคล่องตัวและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงกำหนดจำนวนอัตรากำลังและการพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการให้มีความสอดคล้องกับปริมาณงานที่แต่ละสภาต้องรับผิดชอบ

(๔) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบและกลไกการทำงานให้รวดเร็ว โปร่งใส ลดการผลิตและใช้เอกสารจำนวนมากซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง โดยการนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบงานรัฐสภาให้เป็น Smart Parliament ที่มีมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งสองสภาได้อย่างสมบูรณ์

(๕) สำนักงานประธานของรัฐสภาต้องเร่งรัดปรับปรุงบทบาทและขีดความสามารถในการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อให้สามารถจัดทำข้อเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

(๖) สถาบันพระปกเกล้า ต้องมีบทบาทในการช่วยเหลืองานของรัฐสภา ทั้งการวิจัยสภาพปัญหาและส่งเสริมการดำเนินงานของรัฐสภา เช่น การหาแนวทางในการพัฒนารัฐสภาให้มีระบบงานที่ดี โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ มีศักดิ์ศรีทัดเทียมรัฐสภาในระดับสากล

๒.๒๓ หน่วยงานของศาล

เนื่องจากปริมาณคดีของศาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่า ในขณะที่ปริมาณกำลังคนมีไม่เพียงพอ ทำให้มีปริมาณคดีค้างเป็นจำนวนมาก จึงควรพิจารณาทบทวนอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมรวมทั้งเร่งรัดพัฒนากระบวนการพิจารณาคดีให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

๒.๒๔ หน่วยงานอิสระของรัฐ

(๑) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องบริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิพลเมือง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย

(๒) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ควรเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้โดยเฉพาะการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตรวจสอบผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ครบทุกมิติ รวมทั้งสร้างมาตรฐานการใช้จ่ายงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางกฎระเบียบ หรือฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจนจัดทำคู่มือ จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) เพื่อให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

(๓) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการพิจารณาคดีทุจริตที่มีความล่าช้า และกำหนดมาตรการลงโทษกับผู้รับผิดชอบทำคดีที่ปล่อยให้คดีหมดยุติความ เพื่อกกระตุ้นให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วขึ้น

(๔) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และสิทธิทั้งของตนเองและผู้อื่นให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจมากขึ้นโดยคำนึงถึงชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ

(๕) สำนักงานอัยการสูงสุด ให้มีการเน้นย้ำในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับอัยการประจำจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงให้จ่ายเงินในการวิ่งเต้นคดี

๓. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการ

๓.๑ ต้องมีการจัดทำแผนงานบูรณาการให้เป็นไปตามหลักการของการบูรณาการอย่างแท้จริง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ มาร่วมกันพิจารณากำหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ หลักการสำคัญในการบริหารงานแบบบูรณาการจะต้องเปลี่ยนการทำงานจากแนวตั้งมาเป็นการบริหารงานในแนวนอน รวมทั้งนำยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นตัวตั้ง และรูปแบบของการบริหารต้องใช้หลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ มิใช่การบริหารงานประจำ โดยทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบเป้าหมายตามตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI)

๓.๒ แผนบูรณาการเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน กว้างขวางและครอบคลุมหลากหลายหน่วยงาน ดังนั้น ควรแบ่งเป็นโครงการย่อยในระดับยุทธศาสตร์ (Agenda) โดยทุกโครงการย่อยต้องมีเจ้าภาพ เป้าหมาย ตัวชี้วัดกิจกรรม ที่ยืดหยุ่นและเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายรวม มีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน และต้องมีการกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ หากแผนระดับปฏิบัติการมีหลายกระทรวงให้ร่วมมือกันดำเนินงานแทนที่จะต่างคนต่างทำ โดยต้องมีเจ้าภาพย่อยร่วมกันกำหนดว่าหน่วยงานไหนควรทำอะไร อย่างไร เมื่อใด และมีการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลให้มีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานให้ใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๓ แผนงานบูรณาการทุกแผนที่มีฝ่ายบริหารกำกับกับการดำเนินงานจะต้องมีเอกภาพในการพิจารณาสั่งการ (Unity of Command) และกำหนดให้มีศูนย์กลางในการประสานงานและสั่งการ (War Room) โดยมีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และแผนการปฏิบัติงานร่วมกันว่าโครงการใดควรดำเนินการก่อนหลังเพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื่อมโยงกันทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ เจ้าภาพหลักจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเชิงยุทธศาสตร์กับฝ่ายบริหารที่กำกับดูแล หน่วยงานกลาง และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการ ตลอดจนกำกับกำกับการดำเนินงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้ทราบความสำเร็จของแผนงาน โดยกำหนดหัวข้อมูลค่าการประเมินผลที่ชัดเจน เช่น ระยะเวลา ๑ ปี ๓ ปี ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี หากบรรลุผลสำเร็จแล้ว หรือมีรายได้เพียงพอที่จะดำเนินการได้ด้วยตนเอง จะได้นำเงินไปสนับสนุนโครงการสำคัญอื่น ๆ เพื่อไม่เป็นภาระที่ภาครัฐจะต้องสนับสนุนงบประมาณตลอดไป ในการนี้ เห็นควรให้ฝ่ายนิติบัญญัติตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และไม่ซ้ำซ้อน

๔. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำแนกตามแผนงานบูรณาการ

๔.๑ แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

ต้องเร่งรัดสร้างเครือข่ายในระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลัก ๆ ที่สำคัญ รวมทั้งให้สถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานในการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์มากขึ้น

๔.๒ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๑) ให้ความสำคัญกับการใช้เครือข่ายภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมดูแลชุมชนและรวบรวมข้อมูลที่มีความจำเป็น รวมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนมีความมั่นใจในการทำความดี เพื่อดูแลชุมชน โดยให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ

(๒) ควรทบทวนแนวทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนไทย โดยการนำเสนอข้อมูลให้คำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

(๓) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยงานกลาง ร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนข้อเท็จจริง ไม่มีการเบี่ยงเบนข้อมูล

๔.๓ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

(๑) การกำหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพร่วมกันมากกว่า ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน และสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาจทำให้ขาดเอกภาพในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องดังกล่าวนี้มีหลายฉบับและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงควรกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ชัดเจนว่าประเทศชาติและประชาชนจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการอย่างไร เช่น การปรับลดสถานการณ์จัดอันดับการ Tier ๓ เป็น Tier ๒ Watch list ซึ่งจะทำให้เกิดการยกเลิการกีดกันทางการค้าของการส่งออกสินค้าประมงจากประเทศไทย

(๒) กองทัพเรือ ควรเข้าร่วมบูรณาการเพื่อทำหน้าที่สกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย โดยใช้เส้นทางทางทะเลโดยเฉพาะทะเลฝั่งอันดามัน ร่วมกันกรมเจ้าท่า กรมประมง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาลูกเรือประมงต่างด้าวที่ทำงานบนเรือสัญชาติไทย ให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและลดปัญหาการลักลอบนำแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาสู่ภาคประมง

(๓) ต้องมีมาตรการกระตุ้นให้มีการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาจดทะเบียนให้มากขึ้น รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่มาจากทะเบียนระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย เพื่อป้องกันปัญหาการก่ออาชญากรรม และสามารถติดตามตัวมาดำเนินการตามกฎหมายได้

๔.๔ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ควรกำหนดเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่เน้นเป้าหมาย

เชิงปริมาณซึ่งเป็นข้อมูลตัวเลขเชิงสถิติเพียงอย่างเดียวและกำหนดให้มีเจ้าภาพหลักรับผิดชอบทั้งการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาอย่างชัดเจน รวมทั้งพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) สำหรับใช้ในการทำงานเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มากยิ่งขึ้น

๔.๕ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศัลยกรรม ต้องกำหนดแผนงานในการจัดลำดับอุตสาหกรรมที่จะพัฒนาให้ชัดเจน และร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมศัลยกรรม เพื่อให้สามารถก้าวไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ได้ตามเป้าหมายสำหรับด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ควรส่งเสริมการพัฒนาอย่างครบวงจร โดยสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการวิจัยและพัฒนาในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และเป็นฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ในอนาคต รวมทั้งผลักดันให้เครื่องมือแพทย์เป็นสินค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

๔.๖ แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดให้มีการสร้างหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดโอกาสศึกษาต่อให้สามารถสร้างอาชีพและประกอบอาชีพของตนเองได้ รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าไปฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

๔.๗ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและรองรับ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างถนนต้องคำนึงถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศเพื่อนบ้าน และศึกษาปัจจัยด้านความมั่นคงในพื้นที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน รวมทั้งศึกษาแนวทางการดำเนินงานของประเทศที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบ

๔.๘ แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นการลงทุนเพื่ออนาคต จึงต้องกำหนดแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงของระบบคมนาคมทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนมีการบูรณาการกันอย่างจริงจัง เพื่อให้การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๔.๙ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

(๑) การพัฒนาระบบ Digital Economy ต้องดำเนินการให้มีการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงและหน่วยงานที่สำคัญต้องเข้าร่วมดำเนินการอย่างครบถ้วน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควรมีกลไกที่จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบไม่ใช่เป็นการรวมโครงการของแต่ละหน่วยงานซึ่งมีลักษณะการดำเนินงานแบบต่างคนต่างทำ

(๒) การเร่งรัดโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เข้าถึงระดับหมู่บ้าน จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ แต่ควรมีการวางแผนพัฒนากำลังคนอย่างเป็นระบบ การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการเรียน การสอนทางไกล และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถนำโครงข่ายที่มีความกว้างขวางไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ รายจ่ายประจำที่เกี่ยวข้องจะต้องลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี

(๓) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล ควรมีการเตรียมความพร้อมไปสู่กระบวนการพัฒนาโดยให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับหน่วยงานของรัฐ ประชาชนรวมทั้งผู้ทำงานทุกสาขาอาชีพ โดยกำหนดหลักสูตรระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและจัดแบ่ง

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่มีความซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

(๔) การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ ควรมีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน และกำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑๐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

(๑) ให้ทบทุนการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยดำเนินการภายใต้เป้าหมายของแผนงานบูรณาการร่วมกัน ทั้งด้านระบบการวิจัยบุคลากรด้านการวิจัยและหน่วยงานด้านการวิจัย ตลอดจนมุ่งเน้นสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมในปีต่อไป และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล

(๒) การจัดทำโครงการวิจัยของสถาบันการศึกษา ควรมีการวิจัยให้ครอบคลุมทุกระบวนการ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยมีการบูรณาการร่วมกับพื้นที่ทั้งภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยที่สามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ และสามารถผลิตเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อการส่งออกที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการอย่างแท้จริง

๔.๑๑ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

(๑) หน่วยงานเจ้าภาพควรแบ่งโซนพื้นที่สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมในแต่ละภูมิภาคของประเทศ เช่น การท่องเที่ยวในเชิงอารยธรรมหรือสถาปัตยกรรมของโบราณสถาน การท่องเที่ยวที่แสดงถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของประชาชน เพื่อให้แต่ละภูมิภาคมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันไป โดยอาจขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อทำการวิจัยด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น

(๒) กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยใช้เครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมกำหนดหลักสูตรพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับหลักสูตรเฉพาะทางที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมีความเชี่ยวชาญไม่ควรดำเนินการในลักษณะต่างคนต่างทำ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

(๓) ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์แบบเบ็ดเสร็จทั้งในด้านภูมิทัศน์สวยงาม ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว ห้องน้ำสาธารณะ อาหารที่ถูกต้องลักษณะ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

๔.๑๒ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

ให้จัดทำฐานข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผลสำเร็จ โดยตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่า รวมทั้งให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมบูรณาการให้มากขึ้น เนื่องจากมีความเข้าใจและทราบถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงในแต่ละพื้นที่

๔.๑๓ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(๑) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนใหญ่เป็นภารกิจปกติของกระทรวงศึกษาธิการที่ดำเนินการอยู่แล้ว และสามารถดำเนินการโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องได้ จึงควรทบทวนแนวทางการดำเนินงานโดยให้มีหน่วยงานเข้าร่วมบูรณาการในภารกิจที่สำคัญมากขึ้น สำหรับด้านการปฏิรูปการศึกษา ควรวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต โดยเริ่มจากการทำให้ผู้บริหารยอมรับแนวคิด (Concept) การระดมสมองผู้บริหารในเรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรครุมีความรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม

(๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษามีการใช้งบประมาณในแต่ละปีค่อนข้างสูง ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความพร้อม และมีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และสามารถลดภาระงบประมาณที่ใช้จ่ายในแต่ละปี

๔.๑๔ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นเรื่องที่ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว จึงจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะต้องยึดหลักการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและไม่ซ้ำซ้อนกัน ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น

๔.๑๕ แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน

ควรให้ความสำคัญในการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การจัดหาที่ดินเพื่อนำมาจัดสรรให้ประชาชน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การแนะนำช่องทางการตลาดโดยร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบ

๔.๑๖ แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

(๑) ควรเร่งรัดการบูรณาการระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ลดค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาลของประเทศในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการจัดหาให้มียาและเวชภัณฑ์ มีเพียงพอต่อการใช้งานในราคาที่เหมาะสม

(๒) ค่าใช้จ่ายรายหัวในระบบหลักประกันสุขภาพ ควรแยกงบบุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเฉพาะงบประมาณด้านการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญในการตรวจสอบสิทธิการเบิกจ่ายของประชาชนไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน กำหนดมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายบัญชียาหลักให้ถูกต้อง มีระบบตรวจสอบภายในให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเข้มงวด

๔.๑๗ แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ กรมการจัดหางานต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานผู้สูงอายุในพื้นที่แต่ละจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในท้องถิ่นมีโอกาสทำงานและสร้างรายได้

๔.๑๘ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

การแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา เช่น แหล่งกำเนิดขยะ ปริมาณขยะ วิธีการกำจัดขยะ การนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ สำหรับการบังคับใช้กฎหมายต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง รวมทั้ง

ให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการกำจัดการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะซึ่งควรเริ่มจากท้องถิ่นและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของชุมชนเอง โดยเริ่มทำเป็นชุมชนต้นแบบแล้วจึงถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น เช่น การฝัง การเผา การนำไปทำปุ๋ย

๔.๑๙ แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลายโครงการเป็นโครงการผูกพันงบประมาณที่มีระยะเวลาดำเนินการหลายปี เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการใช้พลังงานไฟฟ้า รถไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ดังนั้น ในการกำหนดโครงการต่าง ควรคำนึงถึงสภาพการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย นอกจากนี้โครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จะมีต้นทุนสูงจึงควรคำนึงถึงความคุ้มค่าจากการลงทุนด้วย

๔.๒๐ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการด้วยอย่างครบวงจร เช่น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ต้องเร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลแผนการผลิตด้านการเกษตร เพื่อสามารถใช้ในการวางแผนการใช้น้ำด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันและมีการกำกับดูแลที่เป็นเอกภาพ รวมทั้งต้องมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของงานและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๒๑ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องมีการสร้างกลไกเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน ภาคเอกชน และภาครัฐให้ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต โดยกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มงวด และให้มีการประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอทั่วถึง ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา

๔.๒๒ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ให้เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรม (Criminal Data) ตั้งแต่ต้นทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปจนถึงปลายทางที่ศาลยุติธรรม เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินคดีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความซ้ำซ้อนและประหยัด

๔.๒๓ แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

(๑) ควรทบทวนการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดแผนบูรณาการ ให้มีความชัดเจน ทำทายสะท้อนผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของแผนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๒) ควรมีการบูรณาการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้เต็มประสิทธิภาพ และเร่งให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล ชี้แจง ตอบคำถาม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายผ่านทางเว็บไซต์

๔.๒๔ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการพิจารณาทบทวนการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ตามแผน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะภารกิจ

ที่มีปัญหา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ถนนในชนบท สถานีอนามัย ศูนย์เด็กเล็ก

๔.๒๕ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

(๑) การพัฒนาพื้นที่ต้องกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญที่จะทำให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการงบประมาณที่จัดสรรลงในพื้นที่ ทั้งที่จัดสรรให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมงบประมาณที่จัดสรรลงพื้นที่ให้แก่จังหวัดต่าง ๆ ในทุกมิติและทุกหน่วยงาน

(๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในกลุ่มเดียวกันต้องกำหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติอย่างแท้จริง เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละจังหวัดดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ควรจัดสรรงบประมาณในลักษณะแบ่งงบประมาณตามจังหวัด ทั้งนี้ งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่เป็นภารกิจประจำของส่วนราชการในพื้นที่ (Function) สมควรมีการปรับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นภารกิจเร่งด่วน

(๓) ควรนำยุทธศาสตร์จังหวัดมาเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่ (Function) และควรมีหน่วยงานบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (OSM : office of Strategic Management) ที่มีประสิทธิภาพ โดยหัวหน้ากลุ่มจังหวัดควรคัดเลือกจากบุคลากรที่มีศักยภาพ น่าเชื่อถือ มีคุณวุฒิ วิทยุฒิ และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ

(๔) ควรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับพื้นที่โดยตรง เช่น กลุ่มจังหวัดที่มีจุดเด่นเรื่องข้าวควรขอความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มพันธุ์ข้าวไทยให้สูงขึ้น หรือการสร้างโปรแกรมสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งอาหาร สภาพภูมิอากาศ ความสะดวกในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

(๕) จังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขา ป่าไม้ และทะเล ทั้งจังหวัดในภาคเหนือ ภาคกลาง และแถบชายฝั่งควรมีแผนการดำเนินงานและบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือทางกฎหมายให้เป็นประโยชน์ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื่องจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อไปยังจังหวัดอื่น ๆ เช่น การตัดไม้ทำลายป่าที่จังหวัดภาคเหนือส่งผลให้เกิดตะกอนตกมาที่ภาคกลาง

๔.๒๖ แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ หน่วยงานหลัก ๔ หน่วยงาน (กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย) ควรกำหนดหลักการและแนวทางในการพิจารณากรอบการกู้เงินและประมาณการการกู้เงินในแต่ละปี โดยคำนึงถึงวินัยการเงินและการคลัง รวมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาการกู้เงินและชำระหนี้ให้มีความชัดเจนทั้งระยะปานกลางและระยะยาว โดยคำนึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการบริหารงานของประเทศเพื่อเป็นการวางแผนการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และบริหารราชการแผ่นดินในระยะต่อไปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๘๔ ก วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ หน้า ๑

วันเริ่มใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ผู้รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เหตุผลในการประกาศใช้

เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินแผ่นดิน

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติทั้งสิ้น ๕๙ มาตรา สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้จำนวน ๒,๗๓๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔๓,๐๐๐ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๑.๕ ของเงินงบประมาณดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๘.๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

จำแนกตามกระทรวง ดังนี้

กระทรวง /หน่วยงานอิสระ /แผนงาน	งบประมาณ	
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	๒,๗๓๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐
๑. งบกลาง (มาตรา ๔)	๓๔๖,๐๑๕,๙๘๒,๙๐๐	๑๒.๖๖
๒. สำนักนายกรัฐมนตรี (มาตรา ๕)	๓๐,๒๘๐,๒๑๐,๘๐๐	๑.๑๑
๓. กระทรวงกลาโหม (มาตรา ๖)	๒๑๐,๗๗๗,๔๖๑,๔๐๐	๗.๗๑
๔. กระทรวงการคลัง (มาตรา ๗)	๒๕,๕๘๐,๙๙๔,๗๐๐	๐.๙๔
๕. กระทรวงการต่างประเทศ (มาตรา ๘)	๘,๖๖๙,๖๓๑,๖๐๐	๐.๓๒
๖. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (มาตรา ๙)	๕,๙๔๐,๔๘๑,๘๐๐	๐.๒๒
๗. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (มาตรา ๑๐)	๙,๓๗๘,๑๕๐,๕๐๐	๐.๓๔
๘. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มาตรา ๑๑)	๕๒,๖๓๙,๗๓๗,๙๐๐	๑.๙๓
๙. กระทรวงคมนาคม (มาตรา ๑๒)	๖๓,๕๓๘,๖๘๘,๕๐๐	๒.๓๒
๑๐. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๓)	๒๒,๙๖๓,๙๓๒,๙๐๐	๐.๘๔
๑๑. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มาตรา ๑๔)	๗,๗๓๓,๗๕๒,๘๐๐	๐.๒๘
๑๒. กระทรวงพลังงาน (มาตรา ๑๕)	๑,๖๕๗,๙๖๘,๒๐๐	๐.๐๖
๑๓. กระทรวงพาณิชย์ (มาตรา ๑๖)	๖,๕๖๔,๐๒๙,๐๐๐	๐.๒๔
๑๔. กระทรวงมหาดไทย (มาตรา ๑๗)	๗๓,๖๒๔,๘๓๑,๖๐๐	๒.๖๙
๑๕. กระทรวงยุติธรรม (มาตรา ๑๘)	๒๐,๗๕๓,๑๖๘,๐๐๐	๐.๗๖

กระทรวง /หน่วยงานอิสระ /แผนงาน	งบประมาณ	
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
๑๖. กระทรวงแรงงาน (มาตรา ๑๙)	๓๑,๘๙๒,๙๑๘,๒๐๐	๑.๑๗
๑๗. กระทรวงวัฒนธรรม (มาตรา ๒๐)	๖,๐๒๑,๕๕๙,๘๐๐	๐.๒๒
๑๘. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มาตรา ๒๑)	๖,๐๑๓,๙๐๐,๖๐๐	๐.๒๒
๑๙. กระทรวงศึกษาธิการ (มาตรา ๒๒)	๔๙๓,๐๕๑,๘๕๔,๘๐๐	๑๘.๐๔
๒๐. กระทรวงสาธารณสุข (มาตรา ๒๓)	๑๒๖,๑๙๖,๓๕๐,๐๐๐	๔.๖๒
๒๑. กระทรวงอุตสาหกรรม (มาตรา ๒๔)	๔,๐๗๔,๔๑๑,๔๐๐	๐.๑๕
๒๒. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง (มาตรา ๒๕)	๑๑๔,๔๑๘,๑๒๗,๒๐๐	๔.๑๙
๒๓. หน่วยงานของรัฐสภา (มาตรา ๒๖)	๔,๑๑๒,๔๖๐,๐๐๐	๐.๑๕
๒๔. หน่วยงานของศาล (มาตรา ๒๗)	๒๐,๗๐๒,๙๔๑,๐๐๐	๐.๗๖
๒๕. หน่วยงานอิสระของรัฐ (มาตรา ๒๘)	๑๔,๕๕๔,๖๖๔,๕๐๐	๐.๕๓
๒๖. รัฐวิสาหกิจ (มาตรา ๒๙)	๖๖,๑๕๓,๗๒๘,๑๐๐	๒.๔๒
๒๗. สภากาชาดไทย (มาตรา ๓๐)	๗,๐๒๒,๙๖๗,๗๐๐	๐.๒๖
๒๘. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน (มาตรา ๓๑)	๘,๙๘๖,๒๗๔,๔๐๐	๐.๓๓
๒๙. แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ (มาตรา ๓๒)	๔๘๗,๓๘๔,๒๐๐	๐.๐๒
๓๐. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มาตรา ๓๓)	๑๒,๕๑๐,๑๑๐,๓๐๐	๐.๔๖
๓๑. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (มาตรา ๓๔)	๘๐๒,๒๑๓,๔๐๐	๐.๐๓
๓๒. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (มาตรา ๓๕)	๔,๘๙๙,๑๗๙,๘๐๐	๐.๑๘
๓๓. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (มาตรา ๓๖)	๑,๑๙๒,๑๓๐,๘๐๐	๐.๐๔
๓๔. แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (มาตรา ๓๗)	๓,๔๘๗,๓๔๐,๘๐๐	๐.๑๓
๓๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (มาตรา ๓๘)	๓,๓๐๕,๙๒๔,๕๐๐	๐.๑๒
๓๖. แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (มาตรา ๓๙)	๙๘,๘๔๐,๖๘๔,๓๐๐	๓.๖๒
๓๗. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (มาตรา ๔๐)	๔,๙๗๑,๒๖๘,๕๐๐	๐.๑๘
๓๘. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (มาตรา ๔๑)	๑๕,๔๐๘,๒๐๕,๙๐๐	๐.๕๖
๓๙. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (มาตรา ๔๒)	๕,๒๕๑,๘๖๑,๗๐๐	๐.๑๙

กระทรวง /หน่วยงานอิสระ /แผนงาน	งบประมาณ	
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
๔๐. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (มาตรา ๔๓)	๗,๕๓๖,๘๔๑,๖๐๐	๐.๒๘
๔๑. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มาตรา ๔๔)	๘,๒๓๙,๗๕๒,๒๐๐	๐.๓๐
๔๒. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (มาตรา ๔๕)	๔,๘๘๙,๗๕๑,๑๐๐	๐.๑๘
๔๓. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน (มาตรา ๔๖)	๒๗๒,๐๓๘,๔๐๐	๐.๐๑
๔๔. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ (มาตรา ๔๗)	๒๐๐,๑๙๘,๑๐๙,๖๐๐	๗.๓๓
๔๕. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (มาตรา ๔๘)	๑,๐๔๑,๓๗๙,๕๐๐	๐.๐๔
๔๖. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๔๙)	๕๓๑,๕๖๐,๘๐๐	๐.๐๒
๔๗. แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๕๐)	๔๓๓,๖๘๘,๗๐๐	๐.๐๒
๔๘. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำ (มาตรา ๕๑)	๕๕,๘๒๐,๖๘๔,๒๐๐	๒.๐๔
๔๙. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๕๒)	๕๓๓,๕๑๗,๓๐๐	๐.๐๒
๕๐. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๕๓)	๗๘๔,๘๕๕,๖๐๐	๐.๐๓
๕๑. แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ (มาตรา ๕๔)	๒๓๔,๕๖๔,๗๐๐	๐.๐๑
๕๒. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๕๕)	๒๔๖,๐๙๑,๖๑๗,๕๐๐	๙.๐๐
๕๓. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (มาตรา ๕๖)	๒๖,๔๓๒,๗๐๓,๕๐๐	๐.๙๗
๕๔. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ (มาตรา ๕๗)	๒๔๓,๔๘๑,๔๕๐,๘๐๐	๘.๙๑

๒. กระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดินตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย (มาตรา ๕๘)

นางวนิดา อินทรอำนวย / จัดทำ